

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 28 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15064

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 84.40 Ad Value: 105,500

PRValue (x3): 316,500

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา ■■ ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเทียบบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนอง พระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง (พระราชดำรัส พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตอบรับการเสด็จขึ้นทรงราชย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559)...■■ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี และ แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการ ในพระองค์ <https://wellwishes.royaloffice.th/#> โดยสามารถลงนาม ถวายพระพรได้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565...■■ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ในนามของกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และผู้อ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้า ขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรม เสดханภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกทรงอภิบาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า ปกกระหม่อมพสกนิกรไทย ขอพระราชประสงค์จําแนงหมายทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ...■■ ธรรมชาติ ของอนุญาติเล่าเรื่องสำคัญที่น้อยคนนักจักได้รู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนผู้มาจากครอบครัวยากจน เพราะทรงต้องการเห็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อ จะได้มีงานทำเพื่อกลับไปช่วยเหลือครอบครัวได้ พระองค์พระราชทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์เพื่อการนี้มาตั้งแต่เมื่อครั้งยัง ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้นต่อมาในปี 2553 ทรงจัดตั้งมูลนิธิ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษานี้จะใช้ทุนพระราชทานนี้ด้วยการทำงานรับ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 28 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15064

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 84.40 Ad Value: 105,500

PRValue (x3): 316,500

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ราชการ และทำงานในสายความมั่นคง เช่น ทหาร ตำรวจ และตำแหน่งงานข้าราชการในพระองค์... ■■■ เข้มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเปิดให้ผู้สนใจจองผ่านระบบออนไลน์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ระบุว่า มีผู้สั่งจองเข็มที่ระลึกทั้งสิ้นกว่า 6 หมื่น 2 พันชิ้น ทำให้การผลิตล่าช้าและการจัดส่งเข็มล่าช้าด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์นี้ กำลังพยายามจัดส่งเข็มไปยังผู้สั่งจองอย่างเร่งด่วน และขอภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้... ■■■ บ้านเมืองไทยของเราในยุคการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์สะดวกง่ายดาย แต่ทว่ากลับเต็มไปด้วย Fake News หรือข่าวปลอม ข่าวปลอมเกิดขึ้นง่ายและกระจายไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าไฟลามทุ่ง เพราะสามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายดาย แคมเปญงานที่ดูแลป้องกันข่าวเท็จในบ้านเมืองของเราก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทุกวันนี้คนไทยที่รู้ไม่เท่าทันเล่ห์คนส่งข่าวเท็จจึงตกเป็นเหยื่อกันเป็นประจำ ทั้งนี้ยังไม่พูดถึงเรื่อง Call Center ลวงโลกที่อาศัยการสร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญกับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ไม่ว่าจะ AIS DTAC TRUE และอื่น ๆ... ■■■ มีคำถามว่าทำไมผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงไม่สามารถจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ ทั้ง ๆ ที่ต้นเหตุของความเดือดร้อนที่เกิดกับประชาชนมาจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือของค่ายต่าง ๆ แล้ว Call Center ลวงโลกก็อาศัยเครือข่ายของระบบโทรศัพท์มือถือโทรฯ ทั้งหลายโทรฯ ไปหลอกหลวง และรังควานประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์เป็นประจำทุกวัน ในเมื่อพูดถึงเรื่อง Call Center ลวงโลกแล้ว ก็ขอแจ้งให้ทราบว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝากข่าวมาว่าไม่ได้ให้บริการใช้ทางด่วนพิเศษฟรีในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ตามที่มีการส่งข่าวเท็จในสังคมในขณะนี้ แต่ให้ใช้บริการฟรีเพียงวันเดียวคือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น และยืนยันว่าข้อความที่แพร่กระจายว่าให้ใช้ทางด่วนพิเศษฟรี 28-31 กรกฎาคม 2565 คือข่าวเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์... ■■■ หลังจากพรรคก้าวไกลเปิดประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในเรื่องสลายแวย์ ชื่อ เพกซัส โดยอ้างว่าสลายแวย์ตัวนี้ถูกนำไปใช้เพื่อดักฟังข้อมูลทางโทรศัพท์กับคนที่เป็ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายสำคัญ ๆ ก่อนอื่นต้องบอกว่าสลายแวย์ตัวนี้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย เพราะรัฐบาลนำไปใช้กับระบบรวบรวมและประมวลผลข่าวกรองชั้นสูง ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ส่วนที่พรรคก้าวไกลบอกว่ามีการนำสลายแวย์ตัวนี้ไปใช้กับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนั้น รัฐบาลก็

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 28 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15064

Col.Inch: 84.40 Ad Value: 105,500

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 316,500

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ต้องสร้างความกระจางในเรื่องนี้โดยเร็ว หากไม่สามารถชี้แจงได้ชัด ก็หมายความว่ารัฐบาลก็ต้องถูกสังคมตั้งคำถามไปเรื่อยๆ...■■ ปิดท้ายด้วยเรื่องยุ่งไม่เลิก ไม่เลิกยุ่งภายใน กสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ล่าสุด กสทช. ต้องสรรหากรรมการอีกสองคน หลังจากได้ไปเรียบร้อยแล้ว 5 คน โดยสองคนนี้ยังไม่มีมติชัดเจนว่าใครจะได้ผ่านเข้าไปนั่งเป็นกรรมการ แต่มีเรื่องอุปาทว์เกิดขึ้นคือ มีตำรวจคนหนึ่งหลายคนรู้ว่าใครเป็นคนหนุนส่งให้เข้าไปเป็นกรรมการ กสทช. ให้จึงได้ ตำรวจรายนี้เคยสมัครเป็นกรรมการ กสทช. แล้วรอบหนึ่งแต่ตกกระป๋องไปแต่มาคราวนี้ก็กลับมาสสมัครใหม่อีก ที่น่าสังเวชคือ คนใน กสทช. เห็นกันทั่วว่าตำรวจรายดังกล่าวนั้นดูท่าทางกระสันอยากได้ตำแหน่งมาก ถึงแม้อยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งชัดเจนแต่ตำรวจรายนั้นดันทุรังเข้าไปปรากฏตัวใน กสทช. บ่อยมาก ราวกับต้องการแสดงศักดิ์ดาเดชะว่าข้านี้แหละที่จะมาเป็นกรรมการ กสทช. คนต่อไป ขอบอกตรงๆ นะ คนที่ไม่มีความสามารถ ไม่มีวุฒิภาวะก็ชอบที่จะทำเรื่องเสื่อมๆ แบบนี้เสมอๆ หาก กสทช. ได้คนเสื่อมๆ พรรคอย่างนี้เข้าไปอีกราย รับรอง กสทช. เน่าสนิทแน่นอน...■■

ฉรรกรมการ

'दनันท์'
วอนรัฐรักษา
'ไปรษณีย์ไทย'

7



'दनันท์' วอนรัฐรักษา 'ไปรษณีย์ไทย'

เปิดเหตุผล ความจำเป็นและความคงอยู่ของไปรษณีย์ไทย 'दनันท์ - บิ๊ก ไปรษณีย์ไทย' ชี้รัฐจำเป็นต้องมีหน่วยงานกำกับดูแลโลจิสติกส์ เพื่อให้ภาพรวมอุตสาหกรรมไปรษณีย์ ป้องกันการเผาเงินท่วมตลาดให้บริการต่ำกว่าทุนของต่างชาติ ที่ทำให้ไปรษณีย์ไทยกระอัก เพราะต้องดูแลทั้งการให้บริการเชิงสังคมทุกพื้นที่ของประเทศที่เดิมได้รับการอุดหนุนจากการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ยังพอมีกำไร แต่หลังจากต่างชาติเล่นสงครามราคาที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพบริการอย่างทุกวันนี้ ไปรษณีย์ไทย ที่เป็นกระดูกสันหลัง เป็นความมั่นคงของชาติด้านโลจิสติกส์ อาจเพลี่ยงพล้ำและพ่ายแพ้ในเร็ววันนี้

สงครามราคาในตลาดขนส่งพัสดุทวีความรุนแรงขึ้น กลายเป็น เรดโอเชียน สีเข้ม ที่ไม่ได้สะท้อนราคาต้นทุนอย่างแท้จริง ทำให้ผู้ที่มีเงินทุนหนาพร้อมที่จะเผาเงินของตนเองเพื่อผลทางอ้อมไปฟันกำไรในตลาดหุ้นมากกว่า การทำธุรกิจที่ต้องสะท้อนการลงทุนและกำไรอย่างแท้จริง ทำให้การขนส่งพัสดุในประเทศไทยเกิดดราม่าขึ้นบ่อยครั้งถึงปัญหาคุณภาพในการให้บริการ เช่น การส่งของผิดกฎหมาย สินค้าเสียหาย สูญหาย รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของลูกจ้างที่ต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลือกไม่ได้ว่าจะถูกลดต้นทุนจากค่าแรงพร้อมกับงานที่หนักขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้

เหตุจากการหลั่งไหลเข้ามาให้บริการของบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติจำนวนมากในประเทศไทยที่ไร้การกำกับดูแล ทำให้ในอนาคตผู้เล่นที่มีเงินทุนไม่หนาจะล้มหายตายจากและจะเกิดการผูกขาดในที่สุด เมื่อนั้นการขึ้นราคาจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยผู้บริโภคนั้นตั้งตัวและไม่มีทางเลือกอีกต่อไป ซึ่งหนึ่งในนั้นที่สื่อแว่วว่าจะได้รับผลกระทบคือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท ซึ่งเป็นบริการภาครัฐภายใต้การถือหุ้นของกระทรวงการคลัง 100%



दनันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์

● ดัชนีราคาต่ำกว่าต้นทุน

“दनันท์ สุภัทรพันธุ์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ กล่าวว่า การแข่งขันด้านราคาของทุนต่างชาติเริ่มมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งราคาที่แข่งขันอยู่ในตลาดนั้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนมาก สัญญาณนี้เริ่มเห็นตั้งแต่ปี 2561 จากการที่ ไปรษณีย์ รายได้ลดลง 10% แม้จะยอมรับว่า ไปรษณีย์ เป็นเจ้าใหญ่ก็ต้องถูกแย่งตลาดเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต่างชาติที่เข้ามาแล้วมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากประเทศจีน ที่พร้อมจะทุ่มเงินสร้างส่วนแบ่งตลาดโดยไม่สนใจต้นทุนหรือกำไร เพียงเพื่อให้หุ้นของตนเองในประเทศจีนขึ้นเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าธุรกิจจะขาดทุนหรือไม่ สิ่งเกิดได้จากแพลตฟอร์มจากต่างชาติเหล่านั้นยังไม่มีบริษัทไหนทำกำไร

ขณะที่ ไปรษณีย์ เอง ทำงานภายใต้งบประมาณจำกัด นอกจากการให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีบทบาทในการให้บริการสังคมด้วย ไม่ว่าจะเป็น การรับ

ส่งผลไม้ในการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อราคาผลไม้ประสบปัญหา, การส่งยา เวชภัณฑ์ ในภาวะวิกฤตโควิด การใช้จ่ายไปกับโปรแกรมเกษียณอายุก่อนกำหนด กว่า 500 ล้านบาท เพื่อให้องค์กรกระชับขึ้น เหล่านี้เมื่อประกอบกับสงครามราคา ที่ต่างชาติกระหน่ำต่ำกว่าทุน ทำให้รายได้ลดลงส่งผลให้ในปี 2564 ปณท ขาดทุน ประมาณ 1,600-1,700 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 57% เมื่อ 2 ปีก่อน

เหลือ 45% ซึ่งสัดส่วนรายได้หลักของ ปณท มาจากการส่งพัสดุ 40% ไปรษณีย์ภัณฑ์ 30% ขนส่งต่างประเทศ 20% และบริการทางการเงิน 10%

● ถึงเวลามีหน่วยงานกำกับดูแล

“คำถามคือ เมื่อประเทศเกิดวิกฤต ระบบโลจิสติกส์คือความมั่นคงของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆช่วงโควิด การช่วยเหลือเกษตรกรขนส่งผลไม้ ใครจะทำหน้าที่ให้รัฐบาลนอกจาก ปณท ซึ่งเราคือกระดูกสันหลังของประเทศในด้าน โลจิสติกส์ หาก ปณท หายไปเพราะไม่สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ นั่นคือความเสียหายของประเทศ”

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ตลาดโลจิสติกส์ของประเทศไทยต้องมีหน่วยงาน กำกับดูแล เหมือนกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ทำหน้าที่ออกไปอนุญาต ให้ผู้ประกอบการ และกำกับดูแลคุณภาพ สินค้า บริการ รวมถึงราคาในการ ให้บริการ ซึ่งธุรกิจนี้ในต่างประเทศ อย่าง ฝรั่งเศส มีการกำกับดูแลอย่างเป็น ระบบ รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ต้องไม่ตัดราคา ต้องมีการกำหนดเพดาน ราคา ไม่เช่นนั้นต่างชาติที่มีทุนหนากว่าก็เข้ามาทุ่มตลาดหมด สุดท้ายคนที่ไม่ ไหวจะล้มหายตายจาก เกิดการผูกขาดและจะสามารถขึ้นราคาค่าบริการภายหลังได้อย่างอิสระ

หน่วยงานกำกับดูแลควรมีกองทุนในลักษณะเช่นเดียวกับกองทุน USO ของ กสทช. เพื่อชดเชยให้กับผู้ให้บริการเพื่อสังคม เพราะบริการสังคมไม่ได้ทำ กำไร ในขณะที่ส่วนที่ควรได้กำไรอย่างการให้บริการเชิงพาณิชย์ก็เจอการทุ่ม ตลาดของต่างชาติที่ไร้การกำกับดูแล จนทำให้ ปณท ขาดทุนและไม่สามารถ มาทดแทนกันได้

สำหรับ ปณท เองอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (ดีอีเอส) ก็มีหน่วยงานกำกับดูแล คือ คณะกรรมการดูแลกิจการ ไปรษณีย์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงดีอีเอส เป็นประธาน ซึ่งอำนาจหน้าที่คือการกำกับ คุณภาพบริการของ ปณท องค์กรเดียวในขณะที่ผู้ให้บริการต่างชาติรายอื่นไม่ ถูกการกำกับดูแลเลย ซึ่งในอนาคตจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นน้อยแค่ไหนหรือ ไม่ที่จะขยายบทบาทในการกำกับดูแลโลจิสติกส์รายอื่นๆด้วย

● หาช่องทางระดมทุน

दनन्हกักล่าวว่ นอกจกนัรฐบาลจะม่แนวทงนการช่วยระดมทุนให้ปนท มัแต่่มต่อในการแข่งกับต่งชาติที่ใช้งนครั้งละ 20,000-30,000 ล่นบาท ทุมตลาดได้หรือม่ เช่น การนำบริษัทลูกของ ปนท คือ บริษัท ไปรระรณียไทย ดิลทรบิวซัน จักัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งจำเป็นต้งเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

“ด้วยข้อจำกัดของกระแสเงินสดของ ปนท ทำให้ม่สามารถทุมตลาดได้เหมือนทุนต่งชาติ จำเป็นต้งให้รฐบาลช่วยหาช่องทางในการระดมทุน เพราะในสถานการณ์แบบนี้ เมื่อมีการแข่งขันด้านราคา เราจะนึ่งเคยก็ม่ได้ ลูกค้ก็ไหลออก และการจะกลับมมาใช้บริการอื่ก็ยากตอนนัราคาต้งขึ้น ลดลง15% รายได้ก็ตกอยู่แล้วถ้าเราม่ลดราคาตาม ลูกค้ก็ไหลออกแน่นอน แม้ว่าเราจะม่มีการปรับตัวสร้างธุรกิจใหม่ รายได้ใหม่ แต่ก็ม่ได้เป็นรายได้หลักที่จะเข้ามาทดแทนรายได้ส่วนใหญ่ม่มาจากการส่งพัสดุได้”

นั้งนัทั้งสองเรื่องต้งเดินหน้าไปพร้อมกันนั้งเรื่องการทำกับดลธุรกิจ โลจิสติกส์ของประเทศ และการหาช่องทางระดมทุน เพื่อให้ม่ความย้งยืนและประเทศม่ความม่ั่นคง มี ปนท เป็นแกนหลักการขนส่งของชาติ เมื่อ ปนท มีผลต่อความม่ั่นคงของประเทศ ม่ความจำเป็นในการช่วยเหลือประเทศ เป็นเหตุผลล้ค่าญที่ ปนท จำเป็นต้งคงอยู่ตลอดไป.